



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัชรพงษ์ คำหล้า)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 -30 กันยายน 2567 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ระดับการประเมิน	ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
ดีมาก	1	นางสหทัย อินทะวัง	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ
	2	นายเมธี จินดารัตน์	ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)	ชำนาญการพิเศษ
	3	นางพรสุดา จินดารัตน์	ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)	ชำนาญการพิเศษ
	4	นางสาวอัญญารัตน์ จันทาพูน	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
	5	นางปัญจณี กันทะวงษ์	เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)	ชำนาญการพิเศษ
	6	นางสุจินดา เตจ๊ะ	นักรังสีการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
	7	นางสาวโสภา เงินจัด	หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)	ชำนาญการพิเศษ
	8	นางอรัญญา เชื้อนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	9	นางสาวชนกนันท์ เงินจัด	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	10	นางดวงดาว เตชะนันท์	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
	11	นายอาจหาญ กาญจนอังกูร	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ
	12	นางศิริกาญจน์ คำศรีสุข	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	13	นางพิมพ์ภรณ์ แก้ววรรณะ	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
	14	นายเจนพล แก้วกิติกุล	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ
	15	นางสุจินดา ศรีวิชัย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	16	นางกิตติยา สุดาจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	17	นางสาวปรียา อินทะนิล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	18	นายพีระพล วีระศิลป์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
	19	นายภคพงศ์ อย่างเจริญ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
	20	นางทิพวรรณ สมจิตต์	นักสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
	21	นางสาวรุ่งลาวัลย์ ขุนนาม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	22	นางพรศิริ อาธิเสนะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	23	นางพีระดา ชัยวรรณะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	24	นางอรวัลล อรัญสุวรรณชัย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	25	นางสาววิไลพร ชมภูแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	26	นางประภาศรี ไจกล้า	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	27	นางวชิราลักษณ์ สวัสดิ์ปกรณ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	28	นางสาวอรนุช สุดเล็ก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	29	นางสาวกาญจนา ช่างทำนา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	30	นางสุภัทสร อินเมืองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	31	นางประภาวรินทร์ ศรีชัย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	32	นางเพียงใจ เต็มรัก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	33	นางณัฐกานต์ พรหมสะอาด	นักสาธารณสุข	ปฏิบัติการ

ระดับการประเมิน	ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
	34	นายสามารถ จันทร์ฤทธิ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
	35	นายกรพล มณีใส	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
	36	นายยศพนธ์ ใจसार	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
	37	นางสาวคันสนีย์ เขตกัน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	38	นางสาวรุ่งฤดี บุญปิ่น	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
	39	นางกมลลักษณ์ ไชยช่อฟ้า	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	40	นายฉัตรเดช ศรีชัย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	41	นางสาวอัปสร เหมนาไลย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	42	นายธนาวุฒิ แก้วปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	43	นางทิวามาศ สุทธคุณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	44	นางพรพิมล ต๊ะต่องใจ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	45	นางเพ็ญภา ศิริธรรำงสรรค์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	46	นางณิชาภัทร คิดเร็ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	47	นางสาวนวพรรณ เทพโพธา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	48	นางสาวณัชชา เทพอินทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	49	นางสาวนันทิชา นันทวาส	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
	50	นางสาวณัชชารีย์ พรหมเรื่องฤทธิ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	51	นางสาวจินตนา วงศ์อดท่า	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	52	นางสิริจิตร เต็มรัก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	53	นางชนิษฐา ศรีรินดีบ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	54	นางสาวสุวรรณา จรียา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	55	นายปุ่นณภูมิ สุทธานี	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
	56	นางสาวพิชิตา สารีสังข์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	57	นายชาญชัย ผิวสอาด	นักสาธารณสุข	ชำนาญการ
	58	นายสุทธิพงษ์ อินต๊ะแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
	59	นางณชญาดา รัตนรักษพงศ์	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
	60	นางสาวศุภรดา กลิ่นอวล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
	61	นางสาวธิดิสุดา วรรณศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	62	นางสาวขวัญฤทัย กาวิชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	63	นางสาวรภาพร คาวะนา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	64	นางอัมพรพรณ คณะวงค์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	65	นางสาวสุณิสา อรุณศักดิ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน
	66	นางสาวรัตติกกร พรหมมะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	67	นางสาวสุปรียา คำดา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	68	นางสาวรักษชนก ทองศิลป์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ

ระดับการประเมิน	ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
	69	นางสาวมณฑิตา สุนันต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	70	นางสาวรุ่งนภา อารุณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	71	นางชนัญชิตา กันทา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	72	นางสาวดารัตน์ กระลิ่งพัค	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	73	นางธราปณีย์ พรหมเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	74	นายภัทรกร ต๊ะต้อใจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
	75	นางสาวธันยธร ทองเชื้อ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	76	นางสโรชา นภรัตสิริ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	77	นางสาวสิริบงกช พรหมเรืองฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	78	นางสาววารภรณ์ อินทะรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	79	นางสาวสร้อยเพชร หลวงแสน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	80	นางสาววารภรณ์ ใจคำ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
	81	นายสมนึก แซ่ตั้ง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	82	นางสาวนงนุช วันทะนา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	83	นายนิรันดร์ ศรีวิชัย	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
	84	นายณัฐยุทธ์ ขุนดีบ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	85	นางสาวสุกัญญา บัวลาราช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	86	นางสาวดิศราพร ไชโย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	87	นางสาววัชรภรณ์ ถ้วยทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	88	นายรังสิมันต์ ฉันทะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
	89	นางสาวจตุพร พวงกุหลาบ	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
	90	นางสาวอัมพกา สุริยอ้าย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	91	นางชไมพร สิงห์คำป้อม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	92	นางสาวพิมพ์ประภาพร ศิริสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	93	นางสาวปิยพร ปิงใจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
	94	นายวัฒนาโรจน์ เดชอินทรนารักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	95	นางเพลินพิศ พรหมเรืองฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	96	นางสาวอรพรรณ กันภัย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	97	นางสาวยุพิน ธิดา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
	98	นางสุนีย์นุช งามสม	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
	99	นางสาวจิราพรรณ สุตันแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	100	นางสาวพัชรินทร์ มีจินา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
	101	นางสาวหทัยกาญจน์ นันทะขว้าง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
	102	นางกรรณิการ์ แก้วปัญญา	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

ระดับ ประเมิน	ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง
ดีเด่น	1	เวียงป่าเป้า	นายใจ ไมตรีญาติ	พนักงานผลิตน้ำประปา
	2	เวียงป่าเป้า	นางสาวชนิภา ฝ่ายฝึกคณะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	3	เวียงป่าเป้า	น.ส.จรี ต่อสรวย	พนักงานพัสดุ
	4	เวียงป่าเป้า	นางลำตวน เขาวสุรินทร์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	5	เวียงป่าเป้า	นางแจ่มจันทร์ อูปธิ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
	6	เวียงป่าเป้า	นางวรินรัตน์ พฤษาไพโรบลย์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้